

KTIS ฟุ้งรายได้โรงไฟฟ้าหนุงบ Q2

● ชูปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ-น้ำตาลตลาดโลกปรับขึ้น

KTIS ฟุ้งงบ Q2/59 ดีขึ้น หลังมีการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณะเพาเวอร์ พร้อมรับปัจจัยหนุนราคาน้ำมันโลก-ราคาน้ำตาลโลกปรับตัวดีขึ้น ส่วนโรงไฟฟ้ารวมพลไอโอเพาเวอร์ คาดเริ่มเบิกรายได้ Q3/59

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/59 น่าจะดีกว่าในไตรมาส 1/59 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ และราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีการปรับตัวดีขึ้น และมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณะเพาเวอร์ที่จังหวัดอุดรดิตถ์

ขณะที่เดียวกันบริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิปี 2559 จะใกล้เคียงกับปี 2558 อยู่ที่ 729.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะมีการบริหารจัดการในเรื่องวัตถุดิบ การผลิตไฟฟ้าให้สามารถรองรับการผลิตได้ทั้งปี 2559 และเติมกำลังการผลิต โดยกำไรจากโรงไฟฟ้าจะทำให้กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส

1/59 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 49.70 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 554.90 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยเจอปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับปรากฏการณ์เอล-นีโญที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน และปริมาณอ้อยที่น้อยลงประมาณ 20% จากปีก่อน ทำให้ปริมาณน้ำตาลลดลง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในไตรมาส 1/59 บริษัทยังมีการรับรู้รายได้เฉพาะโรงไฟฟ้าเกษตรไทยไปโอเพาเวอร์ ที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณะเพาเวอร์ที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา จะเกิดการรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 2/59 และโรงไฟฟ้ารวมพลไอโอเพาเวอร์ จะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3/59 หากโรงไฟฟ้า 2 แห่งใหม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เติมกำลังการผลิต

100 เมกะวัตต์ บริษัทคาดหวังจะมีกำไรในปีนี้อย่างน้อย 500 ล้านบาท

นายณัฐบัญญัติ กล่าวอีกว่า โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีที่สามารถผลิตไอน้ำแรงดันสูง ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้ในการประหยัดเชื้อเพลิงจากชานอ้อย และส่วนที่เหลือจะนำไปขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส่วนโครงการผลิตน้ำเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ที่ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท นิสชิน ชูการ์ และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยน้ำเชื่อมของบริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษจะทำการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งในขณะนี้มียอดตลาดรองรับอยู่แล้ว ■